



ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสายสามัญหรือสายอาชีพของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

โดย

นายโมไฉนย	อภิศักดิ์มนตรี
นางสาวอารีรัตน์	เชื่องาม
นางสาวทิพวัลย์	พัฒนา

งานแนะแนว โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา

ปีการศึกษา 2559

หัวข้อวิจัย	ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสายสามัญหรือสายอาชีพของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3	
	โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา	
ผู้วิจัย	นายโมไฉย	อภิศักดิ์มินตรี
	นางสาวอารีรัตน์	เชื้องาม
	นางสาวทิพวัลย์	พัฒนะ
ปีการศึกษา	2559	

บทคัดย่อ

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสายสามัญหรือสายอาชีพของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อสายสามัญหรือสายอาชีพของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา เกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเลือกศึกษาต่อของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่ง แบ่งออกเป็น 4 ด้านคือ 1) ด้านเหตุผลส่วนตัว 2) ด้านอิทธิพลการชักจูงจาก บุคคลภายนอกและสื่อ - คำแนะนำจากรุ่นพี่ 3) ด้านการแนะแนวการศึกษาภายในสถานศึกษา 4) ด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา ซึ่งจำแนกออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มนักเรียนที่ตัดสินใจศึกษาต่อสายสามัญศึกษา และสายอาชีพ เครื่องมือในการศึกษามีลักษณะเป็นแบบสอบถามความคิดเห็น โดยแบ่ง ออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ตอนที่ 2 แบบสำรวจระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกศึกษาต่อของ นักเรียน 4 ด้าน สถิติที่ใช้ได้แก่ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และค่าเบี่ยงเบน มาตรฐาน (Standard deviation)

ผลการวิเคราะห์ภาพรวมของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ สายสามัญศึกษา และสายอาชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทร เดชา ปีการศึกษา 2559 ภาพรวมพบว่า ด้านที่มีระดับความคิดเห็นสูงที่สุดคือ ด้านเหตุผลส่วนตัว อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.46 รองลงไปคือด้านการแนะแนวการศึกษาภายในสถานศึกษา อยู่ใน ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.12 และด้านที่มีระดับความคิดเห็นต่ำที่สุดคือ ด้านอิทธิพลการชักจูงจาก บุคคลภายนอก สื่อ และคำแนะนำจากรุ่นพี่อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.54